

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังนิ่ง ขณะที่ตลาดรอผลการโตว่าที่ผู้สมัครชิงปธน.สหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังคงทรงตัวจากเมื่อวาน ขณะที่ตลาดหันมาให้ความสนใจกับการโตว่าที่นัดแรก ของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 34.55-34.70 โดยจะรอปัจจัยและสกุลเงินต่างประเทศ เป็นตัวชี้นำ

*ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ ส่วนเยนได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ขณะที่นักลงทุนกังวลกับการโตว่าที่ระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ

*นางฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต และนาย โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน เริ่มโตว่าที่กันในวันนี้ เมื่อเวลาราว 08.00 น.ตามเวลาไทย

*แม้ทั้งนางคลินตันและนายทรัมป์ สนับสนุนให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง นักลงทุนบางรายก็กังวลว่าหากนายทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง เศรษฐกิจสหรัฐก็อาจจะเผชิญความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น จากเหตุร้ายแรงในทางลบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์

*นายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) กล่าวในวันจันทร์ว่า บีโอเจพร้อมที่จะใช้เครื่องมือนโยบายทุกอย่างที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 2%

*ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(เอดีบี) ยังคงประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียสำหรับปีนี้ และปีหน้า ที่ 5.7% โดยระบุว่า การขยายตัวอย่างต่อเนื่องในจีนและอินเดีย จะสามารถทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคยังคงทรงตัว แต่เตือนถึงความเสี่ยงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

*เอดีบีคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีที่ 3.2% เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อนที่ 3.0% และคงคาดการณ์การขยายตัวในปีหน้าที่ 3.5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ครั้งก่อน

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 543.97 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 4.35 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 2.04 พันล้านบาท

- *09.08 น. บาท/ดอลลาร์ 34.616/629 จาก 34.61 เมื่อวาน
- *บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.927/959 จาก 38.975 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 100.73/78 จาก 100.32 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1248/49 จาก 1.1253 เมื่อวาน

"วันนี้คงโฟกัสไปที่การตีเบตของสหรัฐ ว่าผลจะออกมาอย่างไร และจะทำให้ดอลลาร์ move ไปทางไหน ของเราก็คงจะ move ตามปัจจัยข้างนอกเป็นหลัก" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้